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T. MARTIN : I am now on the point. பச்சைக் கொ. 
காட்டப்பட்டது என்று சொன்னதைப் பத்தி பத்திரிகை திருப் 
கள் முதலமைச்சர் அவர்களிடம் இத தேசத்தில், பச்சைக் 
கொடி. காட்டப்பட்ட ; ஆனால் எஞ்சின் ஓடவில்லை ; எஞ்சினிலே 
கோளாரு அல்லது ஓட்டுபவர்களிடம் கோளாமு ? என்று தெரிவித் 
ததாகவும் பத்திரிகையில் Dol eae இதைப் பற்தி தாலரைக் 
கோடித்: தமிழ் மக்களும் இத்த மன்றத்இன் மூலமாக ஆதிய விரும்பு 
ag எல்லாம் சேலம் உருக்காலைக் | இட்ட.த்தை ஏற்றுக் கொண்டார் 
களா இல்லையா என்பது ஒன்னு, இரண்டாவது, இறப்பு நிதி 175 
கோடி. ரூபாயில் தம்முடை. பப அரசின் சார்பாகத் கேட்ட தொகை 
எவ்வளவு? அவர்கள் கொடுக்ஃ முன்வத்த தொகை எவ்வளவு 2 
அதற்கு அடுத்தபடியாக, பஞ்ச நிவாரண வெலைகளுக்காக 100 
கோடி. ரூபாய் ஓதுக்கியிருப்பதில் நம்முடைய மாநிலத்தின் 
சார்பாகக் கேட்ட தொகை ஏவ்வளவு 2 ஓஅக்கப்பட்ட தொகை 
எவ்வளவு 2 

மாண்புமிகு பேரவைக் தலைவர் : எப்படி. இந்து அவையின் 

நிகழ்ச்சியை ஒத்தி வைத இசை விவாதிக்க வேண்டுமென்று 
மட்டும் கூற வேண்டுமே தவிர, இவர்கள் கேட்டார்களா, அவர்கள் 

கொடுக்தார்களா, கொடுத்தது எவ்வளவு என்பதெல்லாம் அடிப் 
படையிலே தேயையில்லாக௪. தான் இதைப் பத்றிச் சுட்டிக் 

ட்டினால். “அதிலேதான் இருக்கிறேன்” என்று சொல்்ூறீர்கள். 
ல்கள் எல்லாம் வக்கீலுக்கு படித்தவர்கள், அதிலேதான். இருப் 
பீர்கள் என்று பார்த்தால் எங்கேயோ போய்விடுஇன் தீர்கள். 

இரு. டி.. மார்டின் : இது ஒறு முக்கியமான பிரச்சனை, அவசரப் 

பொது முக்கியத்துவம் arise பிரச்சினை. தாலரைக் கோடி 
குமிழ் மக்களும் தான்காவ.ஏ ஐத்தாண்டுச் இட்டத்திலே என்ன 
பலன் கிட்டப்போகிறது என்பதை உற்று நோக்கிக் கொண்டிருக் 
G4 இந்த நேரத்தில் அமைச்ரர் அவர்கள் விரிவாக அங்கு நடத்த 

திகழ்ச்கெளைப் பற்றிக் mo வேண்டுமானால், மக்கள் மத்தியில் 
எழுந்துள்ள சந்தேகத்தைப் போக்க வேண்டுமானால் இத்த 
அவையின் தடவடிக்கைகளை PID ous விவாதஇப்பதூ தல்ல 
என்று கூறி இந்த pany Pg மற்ற PSIPFAS2Q7 PSD வைக்க 
வேண்டுகிறேன். 

* மாண்புமிகு இரு. மு. கருணாநிதி : தலைவர் அவர்களே, 
மாண்புமிகு உறுப்பினர் மார்டின் அவர்கள் அவர (pause grand 
வாய்த்த இர்மான தறை இங்கு அளிக். தா. அவையின் மத்த நிகழ்ச்சி 
கை ஓத்தி வைக் டு ian வேண்டுமென். ௮ கேட்டுத் கொண் 
டி.ருக்கிறார்கள். 

டில்லியில் நடைபெற்ற தேதிய வசார்ச்சிக் குழுக் கூட்டத்தில் 
ட்டம் நிதியமைச்சர் அவர்களும் கலந்து கொண்டு அளித்துள்ள 

க.அக்கள் விரிவாகப் பத்இிரிசைகளில் வந்திருக்கின்றன. 
மிழ் நாட்டினுடைய தேவைகளை ஓவ்வொரு கேசிய  வசார்ச்சிக் 

A, 2—5 ப 
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குழுக் கூட்டத்திலும் நாங்கள் வலியுறுத்கத் சவனறுவது இல்லை 
என்பதையும், வற்புறுத்இக் கேட்டுக் கொண்டிருக்கிறோம்... 
என்பதையும், தேசிய வளர்ச்சிக் குழு. கூட்டயம்கண்.. கூடு 
தேசங்களில் மாத்திரம் அல்லாமல் வேறு தேசங்களிலும் பொதஅப்பு 
வாய்த்த மத்திய அமைச்சர்களை தேரிலே சச்இத்து வலியஅத்திக் _ 
கேட்டும், கடிதங்கள் மூலமாக வலியுத்திக்.. கேட்டும் தமிழ் 
காட்டின் தேவைகளை உணர்த்திக் கொண்டு வருகிறோம். அத்த 

டிப்படையில்கான் இப்போது 21, 22 ஆகிய நாட்களில்... தடை, 
பெற்ற. தே௫ய வளர்ச்சிக் குழுக் கூட்டற்தில் பிரதமம் . அவர்கள். 
பேடி முடித்த பிறகு விவாதத்தைத் தொடங்கி வைத்தவன் என்ற: 
முறையில் தமிழ்தாட்டினுடைய தேவைகளை தாண்... குறிப்பிட்டுக் 
காட்டினேன். தமிழ்தாட்டின் ஜேவைகள் எவையெவை, 

என்னென்ன குறிப்பிட்டுக் காட்டப்பட்டன என்பவைகள் எல்லாம் 
விளக்கமாக இங்கே இருக்கின்ற உறுப்பினர்கள் அறியத்தக்க 
வண்ணம் எடுகளிலே வத்திருக்கின்றன. பல ஆண்டு காலமாக 
தரம். இந்த அவையிலும், மத்திய அமைச்சர்களிடத்திலும் 
எடுச்துச் சொல்லி வருகிற அந்தம் கோரிக்கைககாத்தான் 
மீண்டும் மீண்டும் எழுப்பி வருகிறோம். 

அங்கே நான் என்னுடைய உமையை இனதுதஇியாக முடிக்க. 
நேசத்திலே, “சேலம் இரும்பாலையைப் up) இதுவரையில். நீங்கள் . 
பலமுறை வரும், வரும் என்கிற அறிவிப்பைக் தந்தாலும் இத்த 
வளர்ச்டிக்குழு கூடியிருக்கன்ற இத்தக் கட்டத்திலே கூட 3) 50 
up) இறுதியான அறிவிப்பைக் தரவில்லை; ஆகவே த்த 
அறிவிப்புதி தேவை ” என்பதைச் சுட்டிக்காட்டினேன். 175 கோடி. 

ரூபாய் கூடுகல் தொகையாக மாதில.ங்களுக்கு ஓஅக்கப்பட்டிருக் 
இறத. மார்டின் அவர்கள் கேட்டார்கள் அதிலே எவ்வளவு 

தொகை தமக்கு ஓஅரக்இயிருக்இருர்கள் 2 என்னு. * நீங்கள். 

எவ்வளவு கேட்டீர்கள் 2? என்றும் கேட்டார்கள், 172... கோடி 
ரூபரய் கூதெல் தொகையை ஒன்பது மாதிலங்களுக்கு ஓக்க 
யிருக்கிறார்கள். ஆனால் நம்முடைய மாதிலம் அதிலே. அறவே 
பூறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிற௮, அவர்கள் ஏதாவ. ஓனுக்இனால் 
தானே, இவ்வளவு ஒதுக்கினார்கள், Qiawy அதிகத் ஜொகசை 
தேவை என்னு சொல்ல முடியும். அகவே, அடிப்படைத் குறைகளை 
ஆசாய்.ந்து இந்த மாதிலத்இற்கு இவ்வளவு ஓனுக்க வேண்டுமென்று 
கேட்பகசை விட, 175 கோடி ஆபாயில் எதுவும். இல்லையென்று 

புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கும் திலையைன் Ky SETI. ஏதாவது 
NSS வேண்டுமென்ற லோரிக்கையை அவர்கள் ஏற்றுக். கொள் 

வார்களேயானால், அதற்குப் பிறகு இவ்வளவு கொகையை ஓ.க்க. 
வேண்டுமென்று வாகுக்தில் இறங்குவது யபொருத்கமுடையதாக 

இருக்கும். ( 
வறட்சிப். பணிகள் sep பெயசால் Sada வாய்ப்புகளை. 

ஏற்படுத்த இத்த ஆண்டு 25 கோடி ரூபாயும், வருற மான்கு. 

ஆண்டுகளுக்கு 100 கோடி. ரூபாயும் இதுச்கப்பட்டிறாக்கறன,.. 
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அமிழ்தாடு ஏற்பதற்கு மறுத்துமிட்டது குறித்து 

1970 மார்ச் 34] [திரூ. மு. கருணாதிதி] 
அதிலே எவ்வளவு ஒனுக்கப்பட்டது, நீங்கள் கேட்டது 

எவ்வளவு என்னு: மாண்புமிகு உறுப்பினர் அவர்கள்: 

கேட்டார்கள், அதிலும் அவர்கள் தம்முடைய தமிழ் 
மாநிலத்திற்கு, தமிழ் நாட்டிற்கு எதுவும் ஒஜுக்கவில்லை. 
ஆகவேதான் கடைசி தநிபத்தனைகளாக வைத்தோம் சேலம் 
இரும்புத் தொழிற்சாலைக்கான அறிவிப்ப,ம் தேவை; 175 கோடி 
ரூபாயில் தமிழகம் வஞ்சிக்கப்படுகிஐ௮, நிவாரணம் தேவை ; 100 
கோடி. ரசூபாயிலும், வேலை வாய்ப்புக்காக ஓனுக்கப்பட்ப 
பணத்திலும் தமிழகம் ஏமாற்றப்பட்டிருக்கிறது ; அதற்கும் பதில் 
தேவை. இந்தப் பதில்கள் அளிக்கப்படா௫ வசையில் நான்கு 
கோடி. தமிழ் மக்களின் சார்பில் இந்தத் திட்டதக்திர்கான ஓப்புதலை, 
சம்மதத்தைத் தரச் தயாராக இல்லை என்று எடுத்து சொன்னேன். 
மதுதாள் பேசிய நம்முடைய நிதியமைச்சர் அவர்களும் பிரதமர் 
அவர்கள் உரையில் இதைக் சோடிட்டுக் காட்டுவார்கள் என்று 
காத்திருந்த, கோடிட்டுக்காட்டாத காசணக்தால் இறுதியாக, 
முதல்நாள் முதலமைச்சர் எடுத்னுச் சொன்ன நிபந்தனைகள். 
என்னவாயிற்று, அதற்கு என்ன பதில் என்.று கேட்டார்கள். 
அதற்கும் அங்கே பதில் அளிக்கப்படவில்லை, இந்த வகையிலே 
தமிழகம் புறக்கணிக்கப்பட்டிறுக்கிறது, மான்காவன ஐந்தாண்டுத் 
திட்டத்திற்குச் சம்மகம் தரவில்லை என்ற காரணத்தால் அந்தத் 
திட்டத்திற்காக ஓ௮ுக்கப்பட்டுள்ள எதையும் பெற்றுக் கொள்ளப் 
போவதில்லையென்று அர்த்தமல்ல, தம்ருடைய உணர்ச்சிகளைக் 
காட்டியிருக்கிறோம், நம்முடைய உணர்ச்சியை இத்த வகையில் 
தேய வளர்ச்க் Si Ae காட்டி.யிருக்கிறோமே அல்லாமல் 
திட்டத்தையே ஏற்றுக் கொள்ளப் போவதில்லை, தஇட்டமே தேவை 
பில்லை என்று நிலைக்குச் செல்லவில்லை. வருவதை விவெகாக இல்லை. 

அதே நேரத்தில் தமிழர்களின் உணர்ச்சியை எடுத்துக் காட்டும் 

வகையில் நீண்ட நெடும் காலமாக சேலம் எருக்காலைத் இட்டம் 
வரும் வரும் என்று அறிவிக்கப்பட்டும் இன்னும் வசாமல் இருக்க 

என்ன காசணம், அதைப் UND அறிலிக்காக வேண்டுமென்ற 
அடி.ப்படையில்கான் நான், நிதியமைச்சர் இருவரும் பேசுகின்ற 
தேசத்தில் இத்த விஷயச்களைச் சுட்டி.க்காட்டியிருக்கிறோ2௦ தவிச 
வேறு அல்ல. 

தேசிய வளர்க் கூட்டத்தில் கொடுக்கப்பட்ட. இறுவிப்பில் 
கூட சேலத்தைப் பற்றிக் குறிப்பிடவில்லை, அதிலே-- 

Advance action for additional steel Capacity in the Fifth Plan. 
என்று போட்டு அதற்காக 110 கோடி ரூபாய் நிவைஸ்டு 
அவுட்லே என்ற அளவில் ஒ௫க்கப்பட்டிருக்க௮, அடிஷனல் 
அவுட்லே என்று அளவில் 90 Cari. ரூபாய் என்று குறிக்கப் 
பட்டிருக்கிறது. அதே நேரத்தில் என்.எம், டி.. சி, என்பதற்காக 

* கூடர்முக்- இதைக் குதிர்முக், முதிரை மூக்கு. என்றெல்லாம் 
1 ODO arh eet area or பெயர் குறிப்பிட்டு 15 Cam 
ரூபாயில் பிராஜக்ட் ஏற்படுத்துவது பற்றிக் குறிப்பிடப்



- மூ;தலமைச்சர்கள். மாதாட்டில் வைக்கப்பட்ட Bose 
தான்காவறு ஐ.த்தாண்டுத். இட்டத்தைத் 

தமித்தாடு ஏத்பதற்கு மறுத்துயிட்டது குறித். 
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_பட்டிருக்கிறது. ,ஆகவேகான் சேலம் ஏன் குறிப்பிடப்பட வில்லை 
THUMOS அழுத்தத்திருக்் மாகக் கேட்டிருக்கிறோம். அவை 
தமிழர்களின் உணர்ச்சியைப் பிரதிபலிக்க எடுத்துச் சொல்லப் 
பட்ட வார்த்தைகள் ஆரும், இத்த உ OMI EA EH மத்திய sre 
மதிப்பு அளிக்கும் என்று தம்புகிதேன். மதிப்பளித்து ஆவன 

செய்ய வேண்டும்; செய்வதற்கு முன்வருவார்கள். என்னு நம்பு 
இறேன். அந்த ந.ம்பிக்கை விண் Cursrg என்னு கருன், 
அர்த நம்பிக்கை நாசமாருமானால் iar சட்டமன்தத்இில் 
இருக்கும் எல்லாக் கட்௫ிக்காசர்களும் nora சேர்த்து. அதற்குப் 
பிறகு. என்ன செய்வன என்பதை யோசிக்க வேண்டியவர்களாக 
இருக்கிறோம். இந்த விஷயத்தை இந்த அளவுக்கு திஅத்இக் 
கொள்ளுவஆ நல்லத என்ற அளவில் இரு. மார்டின் அவர்கள் 
கொண்டு வத்த ஓத்தி வைப்பிக் தீர்மானம் தேவையில் என்ற 
கருத்தைக் கூறி அமைகயேன், 

மாண்புமிகு பேசவைகத் தலைவர் : மாண்புமிகு மதல் அமைச்சர் 
அவர்கள். கொடுத்த Dora + DPS பிறகு இத்த ஒஹ்றிவைப்பு 
இர்மானங்களுக்குத் தேவை இல்லை எண்று கருஅகற காசணத்தால் 
கான் அனுமதி sr மறுக்கிறேன், 

(5) 1970-71-» ஆண்டுக்கான SDs கோரிக்கைகள் மீது 
வாக்கெடுப்பு தொடர்ச்சி. 

(அ) நிதிக் கோரிக்கை எண் 9-௪. 1959-1» அண்டு தமிழ்நாடு 
இத்து சமய அறக்கட்டளைகள் சட்ட.த்தின் நிர்வாகம். 

மாண்புமிகு இரு, கே. வி. சப்பையா : தலைவர் அவர்களே, 
ஆளுதர் அவர்களின் பரிவுசையின்மேல், சழ்க்கண்ட இர்மானத்தை 
முன்மொழிகிறேன். 

“PRS கோரிக்கை எண் 9-ஏ-1959-ம் ஆண்டு தமிழ்நாடு 
இத்த௪சமய அறக்கட்டளைகள். சட்டத்தின் நிர்வாகம் என்ற 
தலைப்பின்&ீழ் ரூ. 40,83,000-ககு மேற்படாகத தொகை அஆசசுக்கு 
வ.ழங்கப்படவேண்டும், ” 

AG. 9. எஸ். தனுஷ்கோடி: அலைவர் அவர்களே, கோயில், 
மடம், தருமஸ்காபன நிலங்களில் மொத்தக் குத்தகை சாகுபடி. 
செய்யும் இடைக்காரகர்களை நீக்கி நோடியாக. நிலத்தில் உறூம் 
விவசாயிகளுக்கு 5 ஏக்கர் Pak நிலம் கொடுக்கவேண்டுமென்ப 
பற்றி விவாஇக்க--“ நிதிக் ர னன் எண் 9-௭--1959-ம். ஆண்டு 
அகிழ்நாடு இத்த சமய அறக்கட்டளைகள் சட்டத்தின்: . நிர்வாகம் 
என்ற sonia ip ஒஅக்கப்படுகின்ற ரூ. 40,52,900-ல் ரூ, 100 
குறைக்க வேண்டும்?” என்ற வெட்டுத் திற்மானன்தை முன்மொழி 

vet eet) 


